
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านแมด 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 

ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันพฤหสับดทีี่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านแมด 

ผู้มาประชุม 
 1.  นายสังทอง พลศร ี  ต าแหน่ง  ประธานสภาฯ 
 2.  นายบุญฮู้ ดาราช  ต าแหน่ง  รองประธานสภาฯ 
 3.  นายจักรี อิ้มค า  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 
 4.  นายอุดร ตู้ทอง  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 
 5.  นายประจักษ์ จันทร์ออ่น ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 
 6.  นางราตรี ศรีพุฒ  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 

7.  นายกิตติศักดิ์ อ่อนจันทร ์ ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 
 8.  นายประดิษฐ์ ดอกพุฒ ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 
 9.  นายสมศรี ราชสหี ์  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 
 10. นายจ ารสั สีแสด  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 

11.นายชาตรี สุดสุข  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 
12.นายสุรศักดิ์ พันธ์ศรี  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 
13.นางสาวรัตนา ปญัญาย่ิง ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 
14. นายสัญจร ใจกล้า  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 
15.นายกอบชัย วะลา  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 
16.นายจันที สพุิน  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 
17.นายบุญเพ็ง แสงทอง  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 
18.นายธงชัย เจรญิเมอืง  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 

 19.นางนารี ศรปี้อม  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 
 20.นายประวิทย์ จันทะเกษ ต าแหน่ง  เลขานุการสภาฯ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1.  นายค าภา งามพันธ์  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 

2.  นายนคร วิรังษา  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 
 

 
 
 

 
...2/ผูเ้ข้าร่วม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายดนตรี เจริญสุข  ต าแหน่ง  นายก อบต.บ้านแมด 
 2.  นายเสา หลายพา  ต าแหน่ง  รองนายก อบต.บ้านแมด 
 3.  นายสุพรรณ มณีวรรณ ต าแหน่ง  รองนายก ออบต.บ้านแมด 

4.  นายธรรมเนียม วะลา  ต าแหน่ง  เลขานุการนายก อบต.บ้านแมด 
 5.  นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง ต าแหน่ง  รองปลัด อบต.บ้านแมด 
 6.  พ.จ.ท.ประจิตร ทองใบ ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
 7.  นางนาตยา วงษ์บุตร  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
 8.  นางหทัยทิพย์ จอมหงษ์ ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

9.  นายชาติชาย สีหล้า  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ   
 

ผู้มาประชุม  19 คน 
ผู้ขาดประชุม    2 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    9 คน 
เริ่มประชุมเวลา  09.00    นาที 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ  มอบหมายใหร้องประธานสภาฯด าเนินการประชุมแทนเนือ่งจากสุขภาพไม่ด ี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการอ่านรายงานการประชุมครัง้ที่แล้ว 
เลขานุการสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมครัง้ที่แล้ว เมื่อวันอังคารที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่แล้ว 
ที่ประชุม  มีมติรบัรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที 5 เรื่องท่ีเสนอเพ่ือทราบ   

5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบรหิารช้ีแจงรายละเอียด 
นายเสา หลายพา  ช้ีแจงรายละเอียด ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 พอสังเขปตามเอกสารที่แจกใหส้มาชิกและผู้ร่วมประชุม 
รองนายก อบต.บ้านแมด  
นายดนตรี เจริญสุข ช้ีแจงส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเอกสารที่ 
นายก อบต.บ้านแมด แจกเพือ่แจ้งให้สมาชิกทราบ 
  5.2 รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบรหิารช้ีแจงรายละเอียด 
นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง รายจ่ายจริง งบกลาง   10,980,797.40 บาท 
รองปลัด อบต.บ้านแมด เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)     2,657,520.00 บาท 
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   ค่าตอบแทน      761,940.00  บาท 
   ค่าใช้สอย    4,943,384.59 บาท 
   ค่าวัสด ุ     3,122,069.12 บาท 
   ค่าสาธารณูปโภค       340,744.80 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์(หมายเหตุ 1)   1,383,560.00 บาท 
   ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง(หมายเหตุ 2) 1,699,700.00 บาท 
   รายจ่ายอื่นๆ      - บาท 
   เงินอุดหนุน    3,762,918.01 บาท 
    รวมรายจ่าย           42,860,309.35 บาท 
   รายรจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกจิ 
   ค่าวัสด ุ           30,663.00 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์(หมายเหตุ 1)         30,000.00 บาท 
   ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง(หมายเหตุ 2)  3,336,419.00 บาท 
    รวมรายจ่าย    3,397,082.00 บาท 
   รายจ่ายจากเงินสะสม 
   ค่าใช้สอย        147,972.00 บาท 
   ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง(หมายเหตุ1)   2,263,000.00 บาท 
    รวมรายจ่าย     2,410,972.00 บาท 
    รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  46,257,391.35 บาท 
    รายรับทั้งสิ้น   50,724,309.31 บาท 
    รายรับสูงกว่ารายจ่าย   4,466,917,96 บาท 

และแจ้งงแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ตามเอกสารที่แจกให้แก่สมาชิก
และผูเ้ข้าร่วมประชุม   

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    6.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดสมัยประชุม ประจ าปี พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ  เชิญปลัด อบต. ช้ีแจงรายละเอียด 
นายประวิทย์ จันทะเกษ ช้ีแจงว่า ส าหรบัผูบ้รหิารท้องถ่ินเมื่อสิ้นปงีบประมาณก็ต้องรายงานสภาฯ ว่าในปีนี้ได้ท าอะไรบ้าง 
ปลัด อบต./เลขาสภาฯ และไม่ได้ท าอะไรบ้าง ตรงกับที่แถลงนโยบายวไว้ต่อสภาท้องถ่ินหรือเปล่า ท าได้จริงกี่โครงการ

และงบประมาณเท่าไหร่ ส่วนเรื่องของสภาฯเมื่อหมดสมัยประชุมก็ต้องก าหนดสมัยประชุมใหม่ ให้
มีผู้เสนอว่าจะเอากีส่มัย สมัยละกี่วัน และเริ่มตัง้แต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่และมผีู้รบัรอง 2 คน 

ประธานสภาฯ ให้เสนอเอากี่สมัย 
นายธงชัย เจริญเมือง เสนอ 4 สมัยประชุมโดยมผีู้รบัรอง 2 คน คือนายจักรี อิ้มค า ส.อบต.หมู่ 1 และนางสาวรัตนา  
ส.อบต.หมู่ 11  ปัญญาย่ิง ส.อบต.หมู่ 8  
ประธานสาภฯ ให้เสนออีก 
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ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 4 สมัย 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
ประธานสภาฯ ให้เสนอห้วงเดือนไหน 
นายธงชัย เจริญเมือง เสนอ วันที ่ 1-15 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
ส.อบต.หมูท่ี่ 11   1-15 เดือนพฤษภาคม 2564 
   1-15 เดือนสิงหาคม 2564 
   1-15 เดือนพฤศจิกายน 2564 
 โดยมีผูร้ับรอง 2 คน คือ นางนารี ศรีป้อมส.อบต.หมู่ 11 และนางราตรี ศรีพฒุ ส.อบต.หมู่ 3 
ประธานสภาฯ มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม ่
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบตามที่เสนอหรือไม่ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
    6.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลบ้านแมด 
  6.2.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน(เก้าอ้ีส านักงาน)  
ประธานสภาฯ  เชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจง 
นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง ช้ีแจงว่าได้รับบริจาคครุภัณฑเ์ก้าอีส้ านักงาน จ านวน  3 ตัว จากร้านกฐินเทศ จ านวน 2 ตัว ห้าง 
รองปลัด อบต.บ้านแมด หุ้นส่วนจ ากัด อุบลไอเฟค จ านวน 1 ตัว เพื่อใช้ในส านักงาน 
ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบรับบรจิาคครุภัณฑ์เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 3 ตัว 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

6.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบรับคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์จากศูนย์ปฏิบัติการ 
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบุณฑริก 

ประธานสภาฯ  เชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงรายละเอียด 
นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง ช้ีแจงว่าเป็นการคืนของ 2 รายการ เนื่องจากองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านแมดเราเป็นคนจัดซื้อ 
รองปลัด อบต.บ้านแมด จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ แต่ตอนน้ีศูนย์ปฏิบัติการร่วม 

มีครุภัณฑ์เพียงพอจงึขอคืนครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านแมดต่อไป 
ประธานสภาฯ  เชิญอภิปราย 
นายประดิษฐ์ ดอกพฒุ สอบถามว่ายังใช้งานได้ไหมเกรงว่าจะได้ซ่อมเกรงว่าจะไม่คุม้ค่า 
ส.อบต.หมูท่ี่ 4 
นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง ตอบยังใช้งานได้ปกตทิุกอย่างทั้งคอมพิวเตอร์และเครื่องปริน้ท์เตอรส์ภาพยังดีอยู่ใช้งานได้ปกต ิ
ประธานสภาฯ  ขอมติให้ความเห็นชอบรบัคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพจ์ากศูนย์ปฏิบัตกิาร 

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอบุณฑรกิ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบรหิารช้ีแจง 
นายดนตรี เจริญสุข อภิปรายว่าตอนน้ีมีงบประมาณทีอ่นุมัติจากส่วนกลางหลายโครงการแต่ติดที่ขออนุญาตใช้พื้นที่  
นายก อบต.บ้านแมด ตอนนี้ก็ออกไปขอแล้ว หมู่ 1 ,11,12 และอยากขออนุญาตใช้พื้นที่อีกหลายหมู่ เช่น หมู่ 

8,9,5,3 และหมู่ 10 ถนนเส้นไหนที่เดอืดร้อนก็ให้สง่เข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป เส้นทางที่จะ
ท าถนนให้เจ้าของท าเซ็นต์หนงัสอืยินยอมขอใช้พื้นทีเ่พื่อพฒันาต่อไป ถ้าไม่มีในแผนก็ขอปรับแผน
เพื่อพฒันาพื้นทีเ่ดือดร้อนต่อไป 

นายประวิทย์ จันทะเกษ ขอปรึกษาหารือเรื่องสบืเนือ่งจากการท าถนนเรืองแสงที่ หมู ่6 บ้านหนองขามใหญ่เมื่องานลอย 
ปลัด อบต./เลขาสภาฯ กระทงแต่เจออุปสรรค คือฝนตกถนนเรืองแสงเลยไม่ได้เป็นเป็นทางการ ดังนั้นจงึถือโอกาสเป็น

ค าสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ทกุ อปท. มีแหลง่ทอ่งเที่ยวประจ าต าบล เช่น น้ าตก 
ภูเขา แหล่งน้ าตามธรรมชาติ แต่ต าบลเราไม่มจีึงอยากมีแนวคิดให้สร้างถนนเรืองแสงแยงสาว
ตะเกียงน้อย ต้อยสาวร าวง อยากจัดให้เป้นถนนคนเดิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ตามนโยบายรฐับาล และงานกีฬาอยากก าหนดภายในเดือนธันวาคม ประมาณวันที่ 25-26 หลัง
เลือกตั้งนายก อบจ. และให้ส ารวจผู้ยากไร้ในหมู่บ้าน เพื่อสร้างบ้านพอเพียงให้แต่ไม่มีค่าช่างให้ให้
ชุมชนช่วยกันเอง ให้ส ารวจมาเข้าแผนไว้เพื่อช่วยเหลือต่อไปและการขอเงินอุดหนุนปี 2565 ใหม้ี
ความพร้อมคือ 1. แผน 2. ถนนได้มาตรฐาน 3. รหสัถนน 4. ช้ีแจงท าความเข้าใจกบัประชาชน
ในพื้นที่ 

นายบุญฮู้ ดาราช แจ้งเรื่องโครงการขุดเจาะบอ่บาดาลจากกรมทรพัยากรธรรมกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้จบั 
รองประธานสภาฯ กลุ่ม 4 คน ข้ึนไปเพื่อท าโครงการขอรบัการสนบัสนุน ถ้าทราบรายละเอียดจะแจง้ใหท้ราบอีกที 
นายธงชัย เจริญเมือง อภิปราย ถนนลูกรังไปดอนงัวและหลอดไฟเพิ่มหลอดใหม่ ถ้าช่างไม่ติดต้ังให้แจ้งให้ทราบด้วย  
ส.อบต.หมู่ 11 ถนนช ารุดซ่อมแซมให้ด้วย 
นายกอบชัย วะลา อยากได้ท่อระบายน้ าแยกบ้านนายแดง สีแสด เพราะน้ าท่วมถนนช่วยแก้ปัญหาให้ด้วย ฝากถึง 
ส.อบต.หมู่ 9 ฝ่ายบริหารจะแก้ไขแบบไหน ใหล้งไปดสูถานที่จริงเลยจะไดวิ้เคราะห์ถูกต้อง 
นายกิตติศักดิ์ อ่อนจันทร ์ ฝากเรื่องถนนบ้านแมด – โนนเขือง อยากให้ท าให้ดเีพราะเป็นถนนเช่ือมต าบล 
ส.อบต.หมู่ 4 
นายประจักษ์ จันทร์อ่อน ฝากถึงฝ่ายบริหารเรื่องท่อระบายน้ าช่วงบ้านนางสว่าง ค าอดุลย์ และถนนลาดยางช่วงหน้าวัด 
ส.อบต.หมู่ 3 ช ารุด ชาวบ้านให้ช่วยประสานทางหลวงใหซ้่อมแซมใหห้น่อยเกิดอุบัตเิหตบุ่อยครัง้มาก 
นายจักรี อิ้มค า อภิปรายเรื่องขอให้แก้ไขปัญหาเรื่องน้ าท่วมขังตรงบริเวณหน้าบ้านก านันพิชัย อิ้มค า และข้างบ้าน 
ส.อบต.หมู่ 1 พ่อสุนีย์ วันประจิตร ช่วยแก้ไขด้วยและฝากถามเรือ่งถนนเรอืงแสงใช้งบประมาณเท่าไหร่ ธนาคาร

น้ าใต้ดินผันน้ าลงดิน หมู่ 9 ขอได้ท าได้แต่ท าไมของหมู่ 1 ต้องใหร้อช่วยตอบด้วย 
นายประดิษฐ์ ดอกพฒุ ขอรถเกรดไปเกรดทางเส้นห้วยธาตุฝากถึงฝ่ายบรหิารถ้ามงีบประมาณเพียงพออยากใหจ้ัดซื้อรถ 
ส.อบต.หมู่ 4 กระเช้า เพือ่ใช้ซ่อมไฟฟ้าจะได้สะดวกและอยากสร้าก าแพงรอบ อบต. จะได้ดูดีเป็นหน้าเป็นตา

ของ อบต.บ้านแมด 
นายสังทอง พลศร ี อภิปรายฝากถึงฝ่ายบรหิารเรือ่งประปา หมู่ 5 ท านานแล้วถึงตอนนี้ก็ยังไม่แล้วเสรจ็ และถนน 
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ประธานสภาฯ ลูกรงัทัง้ต าบลให้ช่างออกส าราจทุกเส้น เพื่อแก้ไขและซ่อมแซมหรือเกรดให้ทุกหมูบ่้าน 
นายดนตรี เจริญสุข ตอบเรื่องรถกระเช้าก าลงัปรับแผนคงจัดซื้อเพื่อความสะดวก เรื่องก าแพงก าลังหารอืกันอยูส่่วน 
นายก อบต.บ้านแมด เรื่องท่อขอได้แต่ถ้ารื้อทอ่ต้องมีในแผนส่วนเรื่องถนนเรืองแสงจ้างช่าง 100,000 บาท ซื้อสี 

50,000 บาท ชุมชนสมบ 30,000 บาท ท าถนน 19,000 บาท จัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย 
ส่วนทางหลวงเราไมส่ามารถไปซ่อมแซมได้เพราะเป็นส่วนของเขา ถนนบ้านแมด – บ้านโนนเขือง
ก็ไม่ใช่ของเราส่วนเรื่องประปายังไม่ครบก าหนดสง่งาน เรื่องท่อมอบใหร้องเสากบัช่างออกไป
ส ารวจและท าให้เรียบร้อยในเดือนนี ้

นายประวิทย์ จันทะเกษ ตอบถนนบ้านแมด – โนนเขือง ต าบลนาโพธ์ิจะท าเอง ถนนเป็นของ อบจ. เราท าให้ไม่ได้ ต้องขอ 
ปลัด อบต./เลขาสภาฯ อนุญาตก่อนต้องได้รับความยินยอมจาก อบจ. ก่อนจึงท าได้ ส่วนท่อระบายน้ าต้องจัดท าภายในปี

นี้ ทุกโครงการที่ขอไปตอ้งมีในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ส่วนเรื่องถนนเรืองแสงเป้นความต้องการของ
ชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชนสง่เสรมิการท่องเทีย่วตามนโยบายของรฐับาล โครงการข้ี
ทองค าไปประชาคมเรียบร้อยแล้วรอแต่ด าเนินการ 

นายดนตรี เจริญสุข  เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมตอ้งหารือกบัเจ้าหน้าที่งบประมาณกอ่นรอเงินเหลอืจ่ายใช้ต่ออีกก่อน ให้รอ 
นายก อบต.บ้านแมด อีกนิดคงจะจ่ายได ้
นายประดิษฐ์ ดอกพฒุ เห็นด้วยกับการปรบัปรุงภูมิทัศนบ์้านหนองขามใหญ่ หมู่ 6 สถานที่เหมาะสมกบัการท่องเที่ยว

เพราะติดกับถนนเส้นหลัก 
นายประวิทย์ จันทะเกษ เสริมต่อว่าถนนเรืองแสงร่วมสร้างร่วมท าเพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป 
ปลัด อบต./เลขาสภาฯ 
ประธานสภาฯ กล่าวปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 
 เลิกประชุมเวลา  13.30   นาที 
 
   ลงช่ือ ประวิทย์  จันทะเกษ ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นายประวิทย์  จันทะเกษ) 
          ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ 
 

   ลงช่ือ    สังทอง  พลศร ี ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                (นายสังทอง  พลศรี) 
       ประธานสภาฯ 
   ลงช่ือ     บุญฮู้  ดาราช  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายบุญฮู้  ดาราช) 
         ส.อบต. ม.1 
   ลงช่ือ             -  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายกิตติศักดิ์  อ่อนจันทร์) 
        ส.อบต. ม.4 
   ลงช่ือ   บุญเพ็ง  แสงทอง กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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             (นายบุญเพง็  แสงทอง) 
        ส.อบต. ม.10 


